



## เนเจอร์เฮิร์บฯ จัดแคมเปญพิเศษคนไทยไม่ทิ้งกัน

### “ด้วยมาตรการเยียวยา M HERBS จัดให้”



บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของแบรนด์ M HERBS สูตรหอมแสง ร่วมสนับสนุนมาตรการคนไทยไม่ทิ้งกันผ่านวิกฤติไวรัส COVID- 19 ด้วยแคมเปญพิเศษ “มาตรการเยียวยา M HERBS จัดให้” เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอพร้อมรับมือเชื้อไวรัสร้าย เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ M HERBS 1 กล่อง แจกฟรี!! 1 กล่อง ในราคา 2,900 บาท รับฟรี!! เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1 หลอด และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ M HERBS 2 กล่อง แจกฟรีอีก 2 กล่อง ราคา 5,800 บาท พร้อมรับฟรี!! เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 3 หลอด ตั้งแต่วันที่ – 15 เมษายน 63 เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดสินค้าได้ที่เว็บไซต์ [www.natureherbinter.com](http://www.natureherbinter.com) สอบถามได้ที่ Line :

@natureherbinter, Application หรือเบอร์โทรศัพท์ 02 117 9899

สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS ควบคุมสูตรโดย “หอมแสง” หรือนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หมอพื้นบ้านชื่อดัง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งส่วนประกอบแต่ละชนิดมีผลงานวิจัยรองรับว่าสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงได้ ป้องกันการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ดี โดยมีส่วนผสมของสมุนไพรถึง 11 ชนิด ใน 1 แคปซูล อาทิ ปัญจขันธ์ (เจียวกู่หลาน) เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคให้กับร่างกายได้ เนื่องจากมีสาร Gypenosides มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด เห็นทางการแพทย์ ทั้ง 3 ชนิด คือ เห็ดหอม เห็ดหลิน

จืด เห็ดไมตาเกะ มีสาร Beta-Glucan ถือเป็นสารอาหารชั้นเลิศที่จำเป็นสำหรับเม็ดเลือดขาวมาก เพราะจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเซลล์ที่คอยกำจัดสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในร่างกาย เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น เพราะหากเม็ดเลือดขาวไม่แข็งแรง ก็จะทำให้ร่างกายมีโอกาสเจ็บป่วย หรือติดเชื้โรคได้ง่าย และมะขามป้อม ที่มีวิตามินซีสูงซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน ลดอาการหวัด และภูมิแพ้ ซึ่งวิตามินซีจากมะขามป้อมจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีจากการสังเคราะห์ประมาณ 12 เท่า จึงมั่นใจได้ว่ามะขามป้อมเป็นแหล่งวิตามินซีจากธรรมชาตินั่นเอง และส่วนผสมอีกหนึ่งชนิดที่สำคัญก็คือ ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง ทำงานร่วมกับวิตามินซีได้ดี ซึ่งจะช่วยยับยั้งความเสื่อมถอยของเซลล์นอกจากนี้ ด้วยความเข้มข้นจากวิตามินซีธรรมชาติ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานเป็นปกติ